



(ลงเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

ที่ นศ ๐๐๒๓.๒/๑ ๓๕๕๖๑

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ และการจ่าย
ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๔, ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่า
สายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานในหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่โดยที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดสร้างและ
ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายไม่เต็มจำนวน ตามที่เสนอขอตั้งงบประมาณเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานครบทุกราย จึงมีความจำเป็นต้องจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในลักษณะเฉลี่ยจ่ายเป็นร้อยละของจำนวนผู้ได้รับพระราชทานในแต่ละชั้นส่วนเหรียญจักรพรรดิมาลาจะจ่ายให้แก่
ผู้ได้รับพระราชทานทุกราย ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงจะทำการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามแนวทางที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดให้แก่จังหวัดเพื่อนำไปจ่ายแก่ผู้ได้รับพระราชทานในหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเพื่อให้การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ-
มาลา ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจรายชื่อ
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น และลูกจ้างประจำในสังกัด
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ ตามแบบสำรวจฯ
ที่กำหนด แล้วรายงานให้จังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และให้จัดส่งข้อมูล
ในรูปแบบไฟล์ Excel ทางกลุ่มไลน์ HR เทศบาล และกลุ่มไลน์ HR อบต.นครศรีฯ สำหรับองค์การบริหาร-
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้จัดส่งทางไลน์ของหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๕๔๑-๘๘๘๘ ทั้งนี้ สำหรับวัน เวลา
และสถานที่ในการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู สิทธิเซนทร์)

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๒๑
www.nakhonlocal.go.th

คำชี้แจงการจัดทำแบบสำรวจ

- ๑ ให้จัดพิมพ์ข้อมูลโดยเรียงชั้นตราสูงสุดไปสู่ชั้นตราต่ำสุด โดยไม่ต้องแยกชาย - หญิง ประเภทบุคคล และตำแหน่งของบุคคล
- ๒ ให้ใช้รูปแบบตารางตามที่จังหวัดกำหนด ห้ามเพิ่มคอลัมภ์
- ๓ ให้จัดพิมพ์ข้อมูล ๑ คน ต่อ ๑ บรรทัด
- ๔ ให้จัดส่งแบบสำรวจพร้อมหนังสือนำส่ง โดยแบบสำรวจต้องมีการลงชื่อผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ และผู้รับรองข้อมูล ครบถ้วน
- ๕ ให้จัดส่งแบบสำรวจในรูปแบบไฟล์ Excel ทางไลน์ที่กำหนด (จังหวัดจะจัดเก็บข้อมูลเป็นภาพรวมทั้งจังหวัด ไม่ต้องการลงนามใดๆ)
- ๖ ขอความร่วมมือจัดส่งตามวัน เวลา ที่กำหนด